



การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2560 ครั้งที่ 2



เมื่อวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560 สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัจจร 2560 ครั้งที่ 2 สำหรับศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 ศาลชั้นอุทธรณ์พิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร ศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลอุทธรณ์ภาค 9 ณ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิก ซอฟเฟอริน รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการร่างและประกาศใช้บังคับใหม่ ตลอดจนมีแนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมายใหม่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การจัดการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนาย**วีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา** เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การพัฒนาการเขียนคำพิพากษาสู่มาตรฐานสากล” มีนาย**อริคม อินทุฤติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม** กล่าวรายงาน มีประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9 ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ภาค 9 รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 7 ประธานแผนกในศาลอุทธรณ์ภาค 7 อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 7 และอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ร่วมสังเกตการณ์ และมีผู้พิพากษาเข้าร่วมการสัมมนา 153 คน

MOU ความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดฯ



วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 นาย**อริคม อินทุฤติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม** ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนากระบวนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์ กรมคุมประพฤติ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กับผู้แทนจากหน่วยงานดังกล่าว ณ สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม เพื่อพัฒนารูปแบบกระบวนการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม เพื่อฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการหยุดยั้งปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะเป็น Focal point ในการขยายผลการดำเนินงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมไปยังศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีอาญาและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาข้อกฎหมายเพื่อให้ศาลมีอำนาจในการจัดบริการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม สำหรับผู้ต้องหาคดียาเสพติด ผู้ต้องหาและผู้เสียหายคดีความรุนแรงในครอบครัว

